



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขยายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สาขาอำเภอปากช่อง

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการขยายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่องที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๙ รายการ (ขายรวมไม่แยกขาย) โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาจะติดต่อขอดูวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยข้าราชการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๔๓๐ ๐๙๒๖ และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการขายทอดตลาดวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๑๕ น. และเริ่มทำการประมูลเวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป ณ ห้องอบรม ๓ ชั้น ๒ (งานใบอนุญาตขับรถ) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๗๑๕ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐ ๔๔๓๗ ๑๖๖๓

๒. ในการสู่ราคาจะดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของจังหวัดนครราชสีมา และต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้สุ้ราคาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีผู้สุ้ราคา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและเซ็นรับรองสำเนาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ มอบให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดด้วย

๓. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับราคาก็ได้ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาดได้ และจังหวัดนครราชสีมาไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้สุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงราคาขายให้กับผู้สุ้ราคารายใดแล้ว ผู้ประมูลได้รายนั้นจะต้องชำระเงินทันทีหรือมัดจำ ๕๐% ของราคาที่ประมูลได้ โดยจังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา) จะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินอีก ๕๐% ให้ครบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตอบสนองรับราคาจากจังหวัดนครราชสีมา หากไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดวันเวลาดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาจะริบเงินมัดจำนั้นเสียทั้งหมด และจะนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุดังกล่าว ขายโดยวิธีอื่นต่อไป และถ้าการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้ประมูลได้รายเดิมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

๕. เมื่อผู้สุ้ราคาสูงสุดชำระเงินครบเรียบร้อยตามราคาที่ประมูลได้แล้ว จะต้องรีบดำเนินการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุที่ได้จากการประมูล ออกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่ชักช้า (ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว)

๖. จังหวัดนครราชสีมาถือว่า ผู้เข้าสู่ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไข และรายละเอียดในการขาย
ทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ ครังนี้ดีแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปิยะ โยมา)

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารแนบท้าย
วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สาขาอำเภอปากช่อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑	เหล็ก ตัว C ๑๕๐x๗๕x๒๐	๔,๓๑๗.๓๙	Kgs.	
๒	เหล็ก ตัว C ๑๐๐x๕๐x๒๐	๒,๖๙๕	Kgs.	
๓	บานประตู	๔๔	ตัว	
๔	วงกบหน้าต่าง	๕๗	ตัว	
๕	หน้าต่างมุ้งลวด	๕๑	ตัว	
๖	วงกบหน้าต่างกระจก	๑๔๘	ตัว	
๗	บันได	๒๕	ชุด	
๘	กระจกหน้าต่าง	๘๕๘	แผ่น	
๙	ไม้ (ท่อนขนาดต่างๆ)	๒๖๓	ตัว	
รวมขายทอดตลาดจำนวน ๙ รายการ				